

คำสั่งนายทะเบียน

ที่ ๑/๒๕๕๙

เรื่อง ขยายเวลาให้บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการแก้ไขปัญหารู้นฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) จากกำหนดเดิมเป็นวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยบริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหารู้นฐานะการเงินและการดำเนินงานตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๑/๒๕๕๘ เรื่อง ให้บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวอย่างต่อเนื่อง ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป ทั้งนี้ บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงอยู่ภายใต้คำสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และเพื่อประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานในระหว่างการขยายระยะเวลา ให้บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

๑. จัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัททุกงวด ๑๕ วันต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

๒. รายงานความคืบหน้าในกระบวนการเพิ่มทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทุก ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ให้บริษัทส่งรายงานตาม ๑ - ๒ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกำหนดของรายงานนั้น

หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหารู้นฐานะการเงินและการดำเนินงานตามคำสั่งได้อย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยจะนำเรียนคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สุทธิพล ทวีชัยการ

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายทะเบียน